

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐



คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๗๗๑๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑. รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้เสนอสถานีวิทยุแห่งชาติต่อไป

๒. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๓. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทยให้ทุกส่วนราชการทราบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย

สำหรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีดังนี้

สำนักงาน ก.พ. พิจารณารายงานการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว เห็นด้วยในหลักการ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การพัฒนาระบบราชการที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ควรเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ นำนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ ควรส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐเห็นความสำคัญของการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น และควรติดตามประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงานของรัฐ เช่น ด้านการปรับบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดำเนินการนำร่องในกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานของรัฐโดยเร็ว

๒. ความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ แนวโน้มและสัญญาณการพัฒนางานองค์กร ซึ่งจากข้อเสนอแนะแนวทางในการยกระดับความผูกพันภาครัฐที่ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข พัฒนา เพื่อเป็นการยกระดับความผูกพันของบุคลากรใน ๕ ประเด็น เช่น การสื่อสารสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึง เป็นต้น ควรมีการส่งเสริมให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับความผูกพันของบุคลากรภาครัฐต่อหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๓. การก้าวไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ มีความจำเป็นที่จะพัฒนาระบบนิเวศการบริการและการพัฒนาระบบราชการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยนำนวัตกรรม ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์บนหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ สนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปรับปรุงสภาพการทำงานภาครัฐให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในกรณีนี้ ควรเร่งดำเนินการให้มีการทบทวนกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศด้วย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา ๗๑/๑๐ (๑๐) ที่กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามลำดับ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การพัฒนาระบบราชการไทยเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.พ.ร. ควรผลักดันขับเคลื่อนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

ที่มา : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ.ร. / จัดทำ